

Tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Sáng ngày 26/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến về kết quả hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch giám sát các tháng cuối năm 2024 của HĐND tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc giám sát thường xuyên, chuyên đề theo kế hoạch đã xây dựng, được HĐND tỉnh thông qua. Trong đó, tăng cường giám sát chuyên đề các vấn đề cử tri quan tâm, việc triển khai, thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành. 6 tháng đầu năm, Thường trực, các ban HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề việc thực

hành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến năm 2023; tình hình tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh; công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh... Hoạt động giám sát bảo đảm công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Thông qua đó phát hiện những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện, kịp thời kiến nghị, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để bảo đảm kỷ luật, kỷ cương nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành. Các kiến nghị sau giám sát được UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương liên quan tiếp thu, triển khai thực hiện hiệu quả.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Giám sát là một trong những chức năng cơ bản, quan trọng của HĐND các cấp. Thường trực, các ban HĐND tỉnh xây dựng chương trình giám sát thường xuyên, chuyên đề cụ thể, phù hợp, sát thực tiễn; Thường trực HĐND tỉnh điều phối hoạt động giám sát của các ban bảo đảm không chồng chéo, đạt hiệu quả cao. Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực, các ban HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát nội dung phải rộng, sát thực tiễn, điều hòa, phân công giám sát bảo đảm phù hợp điều kiện, chuyên môn của các ban nhưng không gây áp lực cho đối tượng được giám sát. Tập trung giám sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, cơ chế, chính sách liên quan nhiều đến nhân dân. Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng phải bổ sung vào kế hoạch để tổ chức giám sát kịp thời, nhất là nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập để tránh tình trạng lạm thu đầu năm học mới; hỗ trợ đóng bảo hiểm cho người, gia đình có thu nhập trung bình... Qua giám sát sớm phát hiện vấn đề, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến để UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tham mưu, đề xuất giải pháp và tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, nêu cao vai trò, trách nhiệm để nâng cao hiệu quả giám sát. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hướng dẫn HĐND các huyện, thành phố thực hiện tốt hơn nữa hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề.

THU HIỀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Hợp nghe báo cáo một số nội dung về giáo dục

Sáng ngày 26/7, UBND tỉnh họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả triển khai thực hiện Văn bản số 870-TB/TU, ngày 26/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nội dung theo Công văn số 339/VP-KGVX, ngày 5/6/2024. Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Triển khai thực hiện Văn bản số 870-TB/TU, Sở Giáo dục và Đào tạo đã khẩn trương tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách, các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ nhằm khuyến khích đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đến nay, 100% đề án vi trí việc làm của các cơ sở giáo dục đã được UBND tỉnh phê duyệt. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực triển khai các nội dung thực tiễn, tăng cường cơ sở vật chất trường học; tổ chức lựa chọn sách giáo khoa, các hoạt động trải nghiệm, xây lý dạy thêm, học thêm, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, triển khai hiệu quả. Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp tham mưu xây dựng mạng lưới trường lớp sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các

nguồn lực đầu tư cho giáo dục; chuẩn bị các điều kiện để triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới... Thúc đẩy Công văn số 339/VP-KGVX, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo các nội dung: kết quả thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chương trình công tác của UBND tỉnh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024; đánh giá kết quả thực hiện việc sáp nhập các cơ sở giáo dục theo Kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh; rà soát quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn 2026 - 2030 bảo đảm phù hợp với thực tiễn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; việc triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018; đánh giá công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác quản lý nhà nước về hoạt động dạy thêm, học thêm.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung thực hiện theo Văn bản số 870-TB/TU và Công văn số 339/VP-KGVX. Trong đó, chú trọng phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp thực hiện. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát lại các nội dung công việc theo Văn bản số 870-TB/TU, làm báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo muộn nhất chiều ngày 29/7. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, gửi UBND tỉnh cuối giờ chiều ngày 31/7. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, sắp xếp trường lớp, cần đánh giá lại những cái được và chưa được khi sáp nhập trường học, trong đó nhấn mạnh về chất lượng giáo dục, đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, sự quan tâm của chính quyền địa phương; làm rõ nguyên nhân của những khó khăn, bất cập, từ đó đề xuất mục tiêu, giải pháp, cơ chế phù hợp. Đối với việc thực hiện 3 nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo sớm có hướng dẫn các cơ sở giáo dục để triển khai thực hiện các khoản thu theo đúng quy định; lựa chọn đơn vị liên kết đủ năng lực, đủ điều kiện để bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo. Liên quan đến các nội dung phối hợp, nhiệm vụ năm học, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

ĐẶNG ANH

6 tháng, phát hiện 999 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Sáng ngày 26/7, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389/ĐP) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. BCĐ 389/ĐP tỉnh đánh giá từ đầu năm đến nay, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn có xu hướng giảm, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 999 vụ với 1.109 đối tượng vi phạm; tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước gần 20 tỷ đồng và tịch thu nhiều hàng hóa tang vật vi phạm. Ngoài ra, các ngành thành viên BCĐ 389/ĐP tỉnh đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ nhân dân qua hệ thống đường dây nóng, vào cuộc xác minh làm rõ 10 vụ vi phạm,

xử phạt, nộp ngân sách nhà nước gần 200 triệu đồng. Sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng đã ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường.

BCĐ 389/ĐP tỉnh nhận định những tháng cuối năm thị trường sẽ sôi động, mức lưu chuyển hàng hóa tăng nhanh với nhiều chủng loại hàng hóa thiết yếu là cơ hội cho các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả núp bóng hoạt động. Để bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, BCĐ 389/ĐP tỉnh chỉ đạo các ngành thành viên tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm

KHÁC DUẤN

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng tăng ni, Phật tử, thân nhân liệt sĩ và nhân dân dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thả hoa dâng tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại hồ bán nguyệt trong khuôn viên Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.



Gia đình, người thân và các tầng lớp nhân dân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình).

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), tối ngày 26/7, tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các tăng ni, Phật tử, thân nhân liệt sĩ và đông đảo nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã thành kính dâng hương và thắp lên những ngọn nến bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo nhân dân đã thả hoa đăng tại hồ bán nguyệt

trong khuôn viên Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, cầu nguyện linh hồn các anh hùng liệt sĩ được siêu độ. * Tối cùng ngày, các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là một trong nhiều hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Sáng ngày 26/7, tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới dự. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu cùng tăng ni, Phật tử và đông đảo nhân dân dâng hoa, dâng hương trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Lễ cầu siêu được tổ chức với nghi thức Phật giáo trang trọng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ. Lễ cầu siêu gồm các nghi thức: Lễ tiếp linh, lễ thỉnh Phật Thánh, lễ quy âm và lễ cúng chúng sinh.

HỒNG ANH